

UBND HUYỆN GIA LÂM  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **92** /GD&ĐT  
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch  
COVID-19 trong trường học.

Gia Lâm, ngày **28** tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Các trường MN, TH, THCS trong huyện
- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1593/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/4/2021 về việc tăng cường tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 năm 2021; chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 1191/UBND-KGVX ngày 22/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công điện số 03/CD-CT ngày 27/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1405/SGDĐT-CTTT ngày 28/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Để đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, Phòng GDĐT yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND Thành phố, Sở GDĐT về công tác phòng chống dịch COVID-19 tránh lơ là, chủ quan. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).

2. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết. Duy trì thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người.

3. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng



dụng “An toàn COVID-19”; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai báo y tế bằng quét mã QR Code qua ứng dụng NCOVI/BLUEZONE.

4. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế tại địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong thời gian nghỉ Lễ 30/4-01/5: CBGVNV và học sinh khi đi ra khỏi địa bàn thành phố khi về phải nghiêm túc khai báo y tế với Y tế địa phương; các nhà trường phải có giải pháp phối hợp với các gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Phòng GDĐT đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị thuộc phạm vi quản lý, kịp thời báo cáo những tình huống bất thường (nếu có) về Phòng GDĐT qua email: [phuongdth-gl@hanoiedu.vn](mailto:phuongdth-gl@hanoiedu.vn). Thông tin trao đổi: Đồng chí Đỗ Thị Hồng Phương, Chuyên viên Phòng GDĐT, điện thoại 0856786866./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP, Tổ CM.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Lê Thị Thúy Hồng**

